
SAMSTARFSNEFND SKÍÐASVÆÐA HÖFUÐBORGARSVÆÐISINS 
 
Ár 2020, miðvikudaginn 27. maí haldinn 383. fundur Samstarfsnefndar skíðasvæða 
höfuðborgarsvæðisins.  Fundurinn fór fram með fjarfundarbúnaði og hófst kl. 08:50. Mættir:  Diljá 
Ámundadóttir Zoega Reykjavík, Rúnar Bragi Guðlaugsson Mosfellsbæ, Magnús Örn 
Guðmundsson Seltjarnarnesi, Kristín María Thoroddsen Hafnarfirði, Halla Karí Hjaltested 
Kópavogi og Björg Fenger Garðabæ. Jafnframt: Magnús Árnason framkvæmdastjóri 
skíðasvæðanna, Andrés B. Andreason fjármálastjóri, Ómar Einarsson sviðsstjóri ÍTR og Helga 
Björnsdóttir skrifstofustjóri sem ritaði fundargerð.  
 

Þetta gerðist: 
 
1. Lögð fram rekstrarniðurstaða janúar – apríl 2020. 
 
2. Lögð fram rekstrarniðurstaða fyrir árið 2019. 
 
3. Lagt fram bréf borgarstjóra dags. 6. apríl 2020 vegna Covid 19. 

Framkvæmdastjóra falið að svara bréfinu. 
 
4. Lögð fram 5 ára framkvæmdaáætlun.   
 
5. Rætt um stöðuna á uppbyggingu framkvæmda.   
 
6. Fram fer kynning á endurmörkun (rebranding) fyrir Skíðasvæðin.  

Snorri Eldjárn sat fundinn undir þessum lið.  
 

Fundi slitið kl. 10:10. 
 

Diljá Ámundadóttir 
 

Halla Karí Hjaltested Magnús Örn Guðmundsson 
Rúnar Bragi Guðlaugsson Björg Fenger 
Kristín María Thoroddsen 


